

ที่ 1160/59

17 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง ผลกระทบจากการขยายระยะเวลาการหยุดประกอบกิจการของบริษัทย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งให้บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“ไทยอะโกรฯ”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยหยุดโรงงานผลิตเอทานอลชั่วคราวเป็นเวลา 45 วันจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เพื่อทำการปรับปรุงบ่อน้ำบาดน้ำเสียตามมาตรฐานการที่ทางราชการกำหนด โดยไทยอะโกรฯได้ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดโรงงานเพื่อดำเนินการผลิตเอทานอลอีกครั้งหนึ่งภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 จึงขอให้บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ชี้แจงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการขอขยายเวลาเปิดโรงงานเพื่อดำเนินการผลิตเอทานอลออกไปอีก 15 วันดังกล่าวข้างต้น

บริษัทฯ ขอชี้แจงให้ทราบดังนี้

(1) ตามคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้ประเมินผลกระทบครอบคลุมการขอขยายเวลาออกไปอีก 15 วันไว้แล้ว โดยได้ชี้แจงไว้ว่า

“ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมามีฝนตกชุกทำให้อุปกรณ์เก็บน้ำจากกระบวนการผลิตเอทานอลที่บำบัดแล้วของบริษัทย่อยเกิดพังทลายและมีน้ำจากน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมข้างเคียงทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้สั่งให้หยุดการผลิตเอทานอลชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาบ่อน้ำบาดน้ำเสียให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ทางราชการกำหนดคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและได้รับการพิจารณาให้เปิดดำเนินการผลิตเอทานอลอีกครั้งหนึ่งประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้บริษัทฯ ปรารถนาก็คงอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกรรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้ โดยได้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายให้กับชาวบ้านไปแล้วบางส่วน คาดว่าจะกระทบต่อผลดำเนินงานธุรกิจเอทานอลในไตรมาสที่ 4/2560 และทำให้ผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลในปี 2560 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ส่งผลกระทบมายังบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ไม่มากนักโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในธุรกิจเอทานอลเพียง 51% คาดว่าผลการดำเนินงานธุรกิจเอทานอลในปี 2560 ยังมีกำไรอยู่แต่อาจจะต่ำกว่าปีก่อนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ”

(2) โดยที่ผลการดำเนินงานธุรกิจถ่านหินซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปี 2560 มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก ทั้งนี้ตามราคาถ่านหินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสามารถรองรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากธุรกิจเอทานอลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตามแม้จะได้รับผลกระทบจากธุรกิจเอทานอลซึ่งเป็นธุรกิจรองที่มีกำไรลดลงก็ตาม แต่คาดว่าผลการดำเนินงานในภาพรวมในปี 2560 ทั้งปีจะมีกำไรเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าหนึ่งเท่าตัว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามของบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์)

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีการเงิน